

Western Digital®

โครงการทุนการศึกษา We.care

โครงการ

โครงการทุนการศึกษา We.care ของ Western Digital ก่อตั้งขึ้นในปี 2561 เพื่อช่วยเหลือนักเรียนและผู้อยู่ในอุปการะของพนักงานที่วางแผนจะศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองเป็นเวลาสี่ปี

โครงการนี้บริหารจัดการโดย Scholarship America® ซึ่งเป็นผู้ออกแบบและผู้จัดการทุนการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ผู้ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียนและโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอื่นๆ สำหรับองค์กร มูลนิธิ สมาคมและบุคคลทั่วไป ทุนการศึกษาจะมอบให้ผู้ผ่านการคัดเลือกโดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ความเชื่อ ศาสนา รสนิยมทางเพศ หรือเน้นในเรื่อง อายุ เพศ ความพิการ หรือชาติกำเนิด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษา We.care ของ Western Digital จะต้องมีความสัมพันธ์ตรงตามข้อกำหนดดังนี้:

- เป็นผู้อยู่ในอุปการะตามกฎหมาย* ของพนักงานของ Western Digital ในวันที่ปิดรับสมัคร โดยพนักงานต้องมีตำแหน่งเป็นฝ่ายสนับสนุน (support), ผู้ชำนาญการ (professional) หรือระดับบริหาร (management) ที่มีระดับตั้งแต่ 109 หรือน้อยกว่า หรือเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของเรา (ระดับ 201-205)
**เด็กที่อยู่ในอุปการะหมายถึง เด็กที่เป็นบุตรโดยสายเลือด ลูกเลี้ยง บุตรบุญธรรมที่ขอรับอุปการะตามกฎหมายของพนักงาน หรือได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเป็นหลัก*
- นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน (หรือวางแผนที่จะลงทะเบียน) เป็นนักศึกษาแบบเต็มเวลาหลักสูตรแบบสี่ปีในปีการศึกษาหน้าที่กำลังจะถึง ของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง
- จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย GPA ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จากเกรดระดับ 4.0 (หรือเทียบเท่า)
- นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถสมัครได้ทั้งหมด

เงินทุนการศึกษา

หากได้รับเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษา นักศึกษาจะได้รับเงินทุนการศึกษาตั้งแต่ 2,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ จำนวนมูลคาของทุนการศึกษาจะพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและประเทศของผู้รับทุนการศึกษา

โครงการจะได้รับการบริหารจัดการโดยปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ของ IRS 76-47 อย่างสมบูรณ์ และจะมีไม่เกิน 25% ของจำนวนผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ที่จะได้รับเงินทุนการศึกษา

จะไม่มีการต่ออายุทุนการศึกษา แต่นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมกับโครงการใหม่ในแต่ละปีได้ ถ้ามีความสัมพันธ์ตรงตามข้อกำหนด

นักศึกษามีสิทธิ์รับทุนการศึกษาของ Western Digital สูงสุดไม่เกินสองครั้งเท่านั้น

ตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้ของ IRS 76-47 ข้อกำหนดการจ้างงานจะไม่บังคับใช้กับผู้ที่เคยรับทุน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ตรงตามข้อกำหนดการจ้างงานของผู้ปกครอง เมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการอีกครั้งในปีต่อไป

ทุนการศึกษาใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ได้รับการรับรองเท่านั้น (ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม ค่าหนังสือ และอุปกรณ์ที่จำเป็น)

ทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น

เอกสารที่จำเป็น

ในการสมัครทุน คุณต้องอัปโหลดเอกสารต่อไปนี้

- ใบรับรองผลการเรียนในปัจจุบันฉบับสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ใบรายงานเกรดได้ (ใบรับรองผลการเรียนจะต้องแสดงชื่อนักศึกษา ชื่อสถาบันศึกษา เกรดเฉลี่ย จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหลักสูตร และรายวิชาของแต่ละภาคเรียน)
- ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร ถ้ามี (ผู้สมัครที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา)
- ผลการสอบ (ผู้สมัครที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา)
- เอกสารจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น กรณีเอกสารนั้นเป็นภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

การสมัครขอทุนจะถือว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้านักศึกษาไม่ส่งเอกสารทั้งหมดทางโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์

การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนจะได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากผลการเรียน การแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน การบรรยายเป้าหมายและแรงบันดาลใจ รวมถึงสถานการณ์หรือความท้าทายของตนเองหรือครอบครัว โดยจะไม่พิจารณาจากเอกสารทางการเงิน

การประเมินผลทางวิชาการของผู้สมัครจะรวมถึงการตรวจสอบเกรด/คะแนนเฉลี่ยตามระบบการให้คะแนนที่ใช้ในประเทศของผู้สมัครและการตรวจสอบผลการสอบทางวิชาการ

ทั้งนี้จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย GPA 3.0 จากระดับเกรด 4.0 (หรือเทียบเท่า)

Scholarship America จะเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของ Silicon Valley Community Foundation หรือ Western Digital ไม่มีส่วนในการตัดสินใจคัดเลือกแต่อย่างใด และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบางส่วนเท่านั้นที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้รับทุน ไม่ใช่ผู้สมัครทั้งหมด โดยผู้สมัครทุกรายจะต้องยอมรับผลการตัดสินว่าถือเป็นที่สุด

การแจ้งเตือนประกาศผล

ผู้สมัครทั้งหมดจะได้รับการแจ้งเตือนประกาศผลช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

การจ่ายเงินทุนการศึกษา

Scholarship America ดำเนินการจ่ายเงินทุนการศึกษาในนามของ Western Digital และจะมีการดำเนินการจ่ายเงินในช่วงต้นเดือนสิงหาคม

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับโครงการมอบทุนการศึกษา กรุณาส่งไปที่

อีเมล: westerndigital@scholarshipamerica.org

หมายเลขโทรศัพท์: 1+507-931-0543